



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๑๐๕ ต่อ ๓๓๗๐ โทรสาร ต่อ ๓๓๕๖)

ที่ กท ๑๔๐๔/ ๒๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการเปรียบเทียบและการส่งเรื่องให้เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีมติในระเบียบวาระที่ ๓ มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมาย การเปรียบเทียบบรรดาความผิดซึ่งมีอัตราโทษดังกล่าวให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือหัวหน้าฝ่ายเทศกิจมีอำนาจเปรียบเทียบต่อไป และในระเบียบวาระที่ ๔ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเปรียบเทียบคดีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ แนวทางการส่งเรื่องให้เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้กระบวนการเปรียบเทียบสอดคล้อง กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน และปัจจุบันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๑๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับความผิด ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ให้ผู้อำนวยการเขตหรือหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต มีอำนาจเปรียบเทียบในเขตท้องที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งกรุงเทพมหานครและแนวทางการดำเนินการที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร